

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คมชัดลึก	<p><b>น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แลงผลการประชุม ครม. ว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยในเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ ในสัปดาห์หน้าจะประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ จะให้ทุกหน่วยงานมาชี้แจงสถานการณ์ แผนงานในเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูและเรื่องความเสียหายในเบื้องต้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแผนงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนภาคใต้อย่างยั่งยืน</p> <p>ด้าน นายอวมสิน ชีวะพฤษช์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละเอียด 50,000 บาท 77 ราย ว่า ทางคณะกรรมการได้เตรียมพร้อมเงินเยียวยาให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้มอบแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย ในวันที่ 26 มกราคมนี้ ส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยจะเข้าไปฟื้นฟูและซ่อมแซมได้ภายหลังจากที่น้ำลดแล้ว</p> <p>ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.มีมติอนุมัติมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ โดยทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับบุคคลธรรมดาในปี 2560 รวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งผู้ที่ขอหักลดหย่อนจะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ในส่วนของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายสามารถนำค่าซ่อมบำรุงมาหักลดหย่อน รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย</p> <p>นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ มีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ผู้เสียชีวิต 43 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 20 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัด คือพัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว</p> <p><b>การดำเนินงาน ของ สธ.</b></p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ยังมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัดได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาวะภัยพิบัติ(MERT)ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน(Mini MERT)และทีมปฐมพยาบาล จากทั่วประเทศยังคงหมุนเวียนสลับกับทีมในพื้นที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อเนื่อง ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ(MCATT)ดูแลประชาชน วันละกว่า 140 ทีม เน้นดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ลงพื้นที่น้ำท่วมแล้ว 304,500 ชุด พร้อมสารส้ม คลอรีน รองเท้าบูท เสื้อชูชีพ ยากันยุง ถุงดำ ปูนขาว เป็นต้น โดยในวันนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยชุดน้ำท่วม ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปมอบให้ 5 จังหวัดประสบภัย จำนวน 2,500 ชุด</p> <p>ทั้งนี้ ได้กำชับสถานบริการในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความพร้อม ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสำรองไฟ และขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย พร้อมรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรคที่พบได้บ่อยจากการเดินลุยน้ำที่ท่วมขัง เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู โดยในช่วงน้ำท่วมภาคใต้ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 6 รายที่ จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>ในส่วนการฟื้นฟูสถานบริการ ขณะนี้ทีมวิศวกรรมการแพทย์ ได้เร่งฟื้นฟูสถานบริการ โดยที่โรงพยาบาลบางสะพาน เปิดให้บริการได้ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยในเปิดรับผู้ป่วยได้ 30 เตียง ส่วนห้องผ่าตัด ห้องคลอดเปิดบริการได้บางส่วนแล้ว และ รพ.สต. 2 แห่ง คือรพ.สต.บ้านช้าง จ.นครศรีธรรมราช รพ.สต.พ่วงพรมคร จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างซ่อมแซม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสบส.เผย น้ำท่วม ทำอุปกรณ์การแพทย์ ของ รพ. 3 แห่ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>เสียหายรวมกว่า 25 ล้านบาท ประกอบด้วย รพ.บางสะพานได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล ยูนิตทันตกรรม เครื่องช่วยหายใจ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้รับความเสียหาย ประมาณ 8 ล้านบาท เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยูนิตทันตกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และที่รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 3 แสนบาท เช่นเตาเผาขยะ เครื่องนึ่งอบไอน้ำฆ่าเชื้อ ยูนิตทันตกรรม ทั้งนี้เร่งกู้ระบบบริการทุกด้าน รพ.บางสะพาน กลับมาใช้งานได้ตั้งเดิมกว่า 80% แล้ว มั่นใจให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ภายใน 48-120 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอสภุ์ข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ห่วงใยพี่น้องชาวไทย ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุกุล ไทยถนันทน์ ผอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารับผู้ป่วยจาก รพ.บางสะพาน 87 ราย สำหรับการจ้ดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตน้ำท่วมใน อ.เมือง มีผู้รับบริการ 635 ราย เสียต่อภาวะความเครียด 13 ราย, อ.ทับสะแก 30 ราย พบความเสี่ยง 4 ราย และ อ.บางสะพาน 19 ครอบครัว พบความเสี่ยง 74 ราย จากนั้นได้คัดกรองภาวะสุขภาพจิตใน ต.ทองมั่งคด ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน มีผู้รับบริการ 49 ราย มีความกังวล 10 ราย เสี่ยงภาวะซึมเศร้า 21 ราย มีประวัติซึมเศร้า 3 ราย ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องป้องกันการฆ่าตัวตาย 3 ราย โดยวางแผนบำบัดเยียวยาที่ รพ.บางสะพาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>วอนขยายขอบเขตซีแอลยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์เข้าถึงยาจำเป็น มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข่าว “10 ปี ซีแอล (CL) และการเข้าถึงยาจำเป็น” ว่า หลังจากมีการใช้มาตรการสิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐบาลของไทย หรือซีแอลมา 10 ปี แม้จะแก้ปัญหาการเข้าถึงยาได้ในระดับหนึ่งกลุ่มรักษาเอชไอวี โรคหัวใจ และมะเร็งได้ แต่ไทยกำลังเผชิญปัญหาการเข้าถึงยาโรคอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะยารักษา ไวรัสตับอักเสบบี ที่ชื่อโซฟอสบูเวียร์ โดยพบว่าบริษัทยาต้นแบบยาตัวนี้ มีการผูกขาดยาทางด้านสิทธิบัตรอยู่ โดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึง 13 ฉบับ ทั้งที่เป็นยาตัวเดียว โดยหากผ่านการอนุมัติจะคุ้มครองยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งเป็นการผูกขาดไปแล้ว โดยยาตัวนี้มีราคาแพงมาก การรักษาต่อคอร์สระยะเวลา 3 เดือน อยู่ที่ 2.5 ล้านบาท ขณะที่ประเทศอินเดียผลิตยาชื่อสามัญชนิดเดียวกัน อยู่ที่คอร์สละ 20,000 บาท แต่ก็พบว่าบริษัทต้นแบบในอินเดียมีการกีดกันทางการค้า และมีข้อตกลงว่าห้ามจำหน่ายในประเทศที่กำหนด ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย จึงจำเป็นที่รัฐบาลไทยต้องประกาศทำซีแอลยาตัวนี้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ผู้ป่วยเอชไอวีมีโอกาสป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเร็วกว่าคนทั่วไปถึง 10 เท่า ขณะที่ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีต้องทนทรมานกับการรับยาแบบเดิม ซึ่งเป็นยาฉีด ต้องใช้เวลารักษานานเป็นปี แต่หากใช้ยาตัวใหม่คือ โซฟอสบูเวียร์ จะมี ประสิทธิภาพในการรักษาสูงกว่าร้อยละ 90</p> <p>นอกจากนี้ยังมียาตัวอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำซีแอลเช่นกัน คือ ยากลุ่มต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ประกอบด้วย ยาโคลูเทกราเวียร์ (dolutegravir) ซึ่งยานี้ยังไม่มีขายในไทย และยาราลเทกราเวียร์ (raltegravir) โดยเป็นยาสูตรพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาสูตรพื้นฐานปัจจุบัน ที่สำคัญเป็นยาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยดื้อยา ซึ่งปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 10 จากผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสราว 4 แสนคน</p> <p>นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อธิบดีเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการดำเนินการทำซีแอลมาของไทย 10 ปี เห็นว่าต้องหาวิธีว่าจะเดินหน้าอย่างไร สิ่งสำคัญไทยควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ควบคุมราคาอย่างสมเหตุสมผล โดยยาที่จำหน่ายในร้านขายยาและใน รพ.รัฐ รวมถึงเอกชน มีความแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่าง ยาที่ทำซีแอลไป อย่างยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่ต้องใส่ขดลวดหัวใจ ใน รพ.อยู่ที่กว่า 70 บาทต่อเม็ด แต่เมื่อทำซีแอลอยู่ที่ 3 บาท แต่ขณะนี้บริษัทผลิตมาอยู่ที่ราคา 20 บาท เห็นว่าราคาไม่ควรแตกต่างกันขนาดนี้ ดังนั้น กรมการค้าภายในต้องร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมราคาให้เป็นธรรม</p> <p>ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงาน กพย. กล่าวว่า ปัจจุบัน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จะกำหนดทุกปีว่าประเภทสินค้าใดที่ต้องควบคุมราคา รวมถึงยาด้วย จึงอยากฝากไปยัง รมว.พาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในให้จัดการเรื่องนี้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>นายนิมิตรกล่าวถึงปัญหาสิทธิบัตรยาของไทยที่ยังพบปัญหาเพิ่มเติมว่า ต้องแก้ไข โดย 1.ควรเปิดกว้างให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทำงานด้านนี้ ผู้เสียหายทางการแพทย์ สามารถเสนอยาที่มีความจำเป็นในการทำซีแอล 2.ต้องแก้ไขในเรื่องระยะเวลาการคัดค้านการขอสิทธิบัตร โดยเดิมที่หากใครไม่เห็นด้วยต่อสิทธิบัตรนั้น ๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน 90 วัน แต่ขอให้แก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นสามารถยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่บริษัทยื่นขอสิทธิบัตรไปจนถึงวันได้สิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นการขยายเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อยื่นคัดค้านได้มากขึ้น ซึ่งประเทศอินเดียก็ทำเช่นกัน
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ ว่า ขณะนี้พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทำให้การรักษาฉุกเฉินของสถานพยาบาลด้วย จึงได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พิจารณาในรายละเอียดของพ.ร.บ.ว่า อะไรที่บังคับให้สถานพยาบาลเอกชนต้องดำเนินการ หรือไม่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ก่อนนำมาพิจารณาต่อไป</p> <p>ส่วนตารางราคาและอัตราจ่าย (Fee Schedule) ให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมให้การรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการส่งให้ 3 กองทุนที่ดูแลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ สปสช. สปส. และกรมบัญชีกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนสถานพยาบาลเอกชนนั้น เท่าที่ทราบให้ความเห็นชอบในอัตราดังกล่าวแล้ว และมีสถานพยาบาลเอกชนส่วนหนึ่งพร้อมที่จะเข้าร่วมตามนโยบายนี้ แม้จะไม่ได้กำไรแต่เป็นการช่วยชีวิตคนไข้ได้</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า มาตรา 36 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ เท่ากับว่าสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง จะต้องให้บริการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่กฎหมายบังคับ</p> <p>ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น สบส.จะต้องจัดทำกฎหมายลูก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการ ซึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการรักษาฉุกเฉินจะเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์นี้ โดยจะต้องมีการแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลูกประกอบพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 มีรองอธิบดีสบส.เป็นประธาน ทั้งนี้ จะมีการนำค่าใช้จ่ายที่สพฉ.ทำเสร็จแล้วมาใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของอนุกรรมการฯ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม. จึงจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเมื่อหลักเกณฑ์นี้ของสบส.ประกาศใช้แล้ว สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นเชิงควบคุม ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
มติชน	<p><b>แต่งตั้งบอร์ดองค์การเภสัชกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมนี้เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ประกอบด้วย 1.นายโสภณ เมฆธน แทน นาย สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่ลาออก 2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ แทน นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา ที่มีอายุครบ 65 ปี 3.นายวันชัย สัตยาวุฒิมงคล แทน น.ส.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ลาออก</p>
คมชัดลึก สยามรัฐ	<p><b>สพฉ.แต่งตั้งศูนย์ฝึกอบรมกู้ชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ถูกร้องเรียนในเรื่องของการอนุญาตจัดตั้งองค์การฝึกอบรมด้านการกู้ชีพ โดยระบุว่า สพฉ.ถ่วงเวลาเลือกปฏิบัติ และอนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์การฝึกอบรมด้านการกู้ชีพแต่พรรคพวกของตนเองนั้น</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ข้อเท็จจริงและขั้นตอนในการรับรองให้หน่วยงานใดเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการกู้ชีพได้นั้น จะเป็นอำนาจหน้าที่การพิจารณาของคณะกรรมการรับรององค์การและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม โดย สพฉ.มีหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและอศป.ไม่ใช่ผู้พิจารณาอนุมัติหรือรับรอง ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ นั้นไม่เป็นจริง</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า นิวร้อยแปด	<p><b>หนุ่มเช็กแพร่เชื้อ HIV</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีการติดตามตัวนายฟรายเฟอร์ ชเดเน็ค อายุ 52 ปี สัญชาติเช็ก ผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจสากลในฐานะอาชญากรข้ามชาติ เนื่องจากมีพฤติกรรมในการแพร่เชื้อเอชไอวี ให้แก่หญิงชาวไทย โดยได้ก่อคดีที่ประเทศเช็ก ก่อนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2557 เบื้องต้นพบว่าขณะนี้ผู้ชายและผู้หญิงไทยจำนวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลายรายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ หลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ นายฟรายเฟอ์</p> <p>ด้าน เจ้าหน้าที่สื่อสาร สภ.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. (17 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ได้สนธิกำลังร่วมกับ สภ.เชิงทะเล ในการติดตามจับกุม ชายคนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ นายฟรายเฟอ์ อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์</p>	<p><b>สธ.สนองพระปณิธานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดในปี 62</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ด้วย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 4 ก.ค. 60 รัฐบาลเห็นสมควรขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2562 พบปัจจัยสำคัญของการเสียชีวิต คือการไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ปลัด สธ.เยี่ยมเขตสุขภาพที่ 6 ติดตามการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข นโยบายเร่งด่วนของปีงบประมาณ 2560 ของเขตสุขภาพที่ 6 จ.ชลบุรี และกล่าวว่า สธ. ได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งปฏิรูปและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย (P&amp;P Excellence) การจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) การพัฒนามนุษย์ (People Excellence) และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรมโดยทุกอย่างต้องมุ่งเป้าไปที่ประชาชน ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ห้าม รพ.โฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 โดยเนื้อหาสาระสำคัญที่แตกต่างจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับเดิม ได้แก่ 1.สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องประกาศอัตราค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ ขณะที่ฉบับเดิมแสดงเพียงแค่ว่ารักษาพยาบาลเท่านั้น 2.สถานพยาบาลของรัฐไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดต้องมีการประกาศมาตรฐาน ซึ่งเดิมกำหนดให้ดำเนินการเฉพาะ รพ.เอกชนเท่านั้น และ 3.สถานพยาบาลต้องไม่มีการโฆษณาเกินจริง และหากต้องโฆษณาหรือประกาศใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากกรม สบส. กฎหมายสถานพยาบาลฉบับใหม่ครอบคลุมการบังคับใช้กับสถานพยาบาลของรัฐด้วยไม่เฉพาะเอกชนเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีสถานพยาบาลของรัฐหลายรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ อปท. ก็มีการสร้างสถานพยาบาลในสังกัดเช่นกัน แต่จ้างให้ภาคเอกชนเป็นผู้บริหาร เหมือนที่ จ.ภูเก็ต เมื่อเป็นเช่นนี้การดำเนินการก็จะมุ่งผลกำไรขาดทุนแบบเอกชน เป็นต้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ผักผลไม้ปลอดสารเข้า รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.สธ. พร้อมคณะเดินทางไปดูการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ของเกษตรกรบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และบริเวณหน้าตึกเทคนิคการแพทย์ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง โดยจะเริ่มที่ จ.นครปฐม อย่างน้อย 2 แห่ง ใน รพ.ศูนย์นครปฐม และรพ.ระดับอำเภอ คาดว่าจะใช้เวลาในการเตรียมงานประมาณ 2 เดือน น่าจะเริ่มดำเนินการได้โดยให้โรงพยาบาลซื้อผักอินทรีย์จากเกษตรกรในราคาที่ปกติ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้นำมาปรุงอาหารในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรับประทาน เชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สนุก</p>	<p><b>ติดเงินกู้ทั้งโรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอศิญา อายุ 48 ปี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งในลูกหนี้ พร้อมด้วยลูกหนี้ ประมาณ 20 คน เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก หลังจากที่ถูกนายอภิสิทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของโรงพยาบาลหล่มสัก ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 20 ต่อเดือน โดยมีผู้เสียหายประมาณ 120 คน โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ และพยาบาล ของโรงพยาบาลหล่มสัก และโรงพยาบาลใกล้เคียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์	<p><b>ลูกจ้างประจำที่เกษียณร้องขอสวัสดิการ</b></p> <p>-เสนอจดหมายจากลูกจ้างประจำที่เกษียณ ร้องขอสวัสดิการรักษายาบาล ว่าเกษียณอายุราชการแล้วมาหลายปีก็ไม่มียี่แวนว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
เดลินิวส์	<p><b>รพ.ขอนแก่นผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยสมองตายสำเร็จรายแรกในจังหวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น แดงข่าว รพ.ขอนแก่นได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตายสำเร็จ เป็นรายแรกของ จ.ขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 7 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตายคือผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้ทำการรักษาโรคโดยการล้างไตในช่องท้องตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.55 และสมัครเข้าโครงการรอรับไตกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ต.ค.58 ทั้งนี้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้าโครงการจนได้รับการปลูกถ่ายไตรวม 1 ปี 1 เดือน โดยได้รับไตบริจาคจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายจาก จ.ชัยภูมิ ทีมแพทย์ที่ทำการร่วมปลูกถ่ายไตในวันที่ 23 ธ.ค.2559 ถือเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่น</p>
ข่าวสด	<p><b>รพ.แม่แตงบำบัดผู้ติดยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า รพ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้นำ “เมทาโดน” (Methadone Maintenance Treatment : MMT) มาใช้บำบัดรักษาผู้ติดยา โดยเมทาโดนเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งสังเคราะห์จากฝิ่น เป็นสารทดแทนที่การแพทย์ยอมรับเพื่อบำบัดรักษาผู้ใช้เฮโรอีน โดยยาเมทาโดนจัดเป็นยาเสพติดประเภท 2 ต้องมีการควบคุมพิเศษ</p> <p>พญ.พอใจ มหาเทพ หัวหน้างานยาเสพติดและจิตเวช รพ.แม่แตง กล่าวว่า รพ.แม่แตงรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นเยอะ ซึ่งจะให้ชาวบ้านเข้ามารับเมทาโดนที่โรงพยาบาลและสอนการใช้ก่อนจ่ายยา และออกตรวจเยี่ยมถึงบ้าน พบว่าชาวบ้านงดการใช้ฝิ่นได้ เปลี่ยนมารับยาเมทาโดนแทน ชาวบ้านมีหน้าตาแจ่มใสขึ้น หลาย ๆ คนสามารถออกไปทำงาน ทำมาหากินได้ ไม่ต้องทนความปวดเมื่อยและเสีสุขภาพเพราะฝิ่น</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p><b>พบตะกอนในเบียร์ วอนหน่วยงานเช็ค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวี ชะเอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้รับการร้องเรียนว่าที่ร้านขายอาหารเรือรสสุสุด ซึ่งเป็นร้านของ นางเพชร เรืองสุสุด และได้พบสิ่งผิดปกติในเครื่องดื่มเบียร์ คล้ายกับมีสารตกค้างอยู่ในขวด ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดขวด จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าก็พบว่าเบียร์ขวดดังกล่าวมีวัตถุไม่ทราบชนิดลอยอยู่ในขวดเบียร์ อยากวิงวอนหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สัมมนายกระดับเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>เงินผลิตชอสปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติเงิน แดงว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตีนครเทียนจีน หลังมีรายงานเรื่องโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสและชอสปลอมที่เมืองตุ๋นหลิวใกล้กับเทียนจิน ราว 50 แห่ง ในเมืองตุ๋นหลิวเป็นแหล่งผลิตเครื่องปรุงรสและชอสปลอม ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี โดยไม่เคยโดนตรวจสอบโรงงานเหล่านี้ใช้วัตถุดิบ ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตราย เช่น เกลือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ของเหลือจากโรงงานผลิตอาหาร และใช้น้ำตาลเทียม โซคราเมตในปริมาณเกินกว่ากำหนดในการผลิตซีอิ๊ว นอกจากนี้ยังติดฉลากปลอมให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อดัง ได้แก่ แม็กกี้, คนอร์และเนสท์เล่</p>
ข่าวสดออนไลน์ เว็บไซต์กระปุก.คอม เว็บไซต์สนุก.คอม	<p><b>บุหรี่ปัฟฟ้าระเบิดคาปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์อินดิเพนเดนต์ของไอร์แลนด์รายงานว่า เกิดเหตุบุหรี่ปัฟฟ้าระเบิดคาปากคนสูบที่รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา นายแอนดรูว์ ฮอลล์ ได้รับบาดเจ็บ สภาพเลือดท่วมปาก ฟันหัก 7 ซี่ ไบหน้าและคอเป็นแผลไหม้ระดับที่ 2 ต้องตั้งชิ้นส่วนพลาสติกออกจากช่องปาก ลำคอ และริมฝีปาก จากนั้นรีบไปรักษาตัวในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลท้องถิ่น ทั้งนี้ได้แชร์ลงในสื่อออนไลน์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ต่อไป</p>